

THÚC ĐẨY HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VỚI VIỆN GOETHE

Ngày 21/02/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với viện Goethe Hà Nội nhằm kết nối và trao đổi về việc triển khai hợp tác chuyên sâu. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn đã gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ của viện Goethe trong suốt thời gian qua với Nhà trường. Phó Hiệu trưởng tin rằng hai bên có nhiều cơ hội để hợp tác chuyên sâu thông qua các hoạt động cụ thể, đặc biệt là tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi giảng viên, tổ chức thực tập và đặc biệt là triển

khai chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiếng Đức dành cho giáo viên và ứng viên tiềm năng. Cũng trong khuôn khổ buổi làm việc, Tiến sĩ Steffen Kaupp bày tỏ sự vui mừng khi ghé thăm Trường Đại học Ngoại ngữ. Đồng thời, Tiến sĩ đã đề xuất phương án “hợp tác tam hợp” nhằm tổ chức các khóa học trao đổi và bồi dưỡng ngắn hạn dành cho giảng viên và sinh viên Khoa Đức. Ông tin rằng Trường Đại học Ngoại ngữ là đối tác tiềm năng trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ của Viện trong tương lai.

[Xem thêm](#)



TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KEIMYUNG, HÀN QUỐC



Ngày 16/02/2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Keimyung, Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ đã giới thiệu đôi nét về Nhà trường và Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc. Thông qua trao đổi, trên cơ sở đã có, Phó Hiệu trưởng Hoa Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn hai trường có thể tăng cường xúc tiến triển khai nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa trong tương

lai. Cụ thể, Phó Hiệu trưởng đưa ra 3 đề xuất liên quan đến trao đổi nghiên cứu, trao đổi sinh viên, đào tạo liên kết. Về phía Trường Đại học Keimyung, Phó Hiệu trưởng Kim Seon-Jung cũng giới thiệu về chương trình trại hè và học tập trao đổi tại Trường. Đối với những đề xuất của Trường Đại học Ngoại ngữ, bà rất đồng tình và cho rằng hai bên cần tiếp tục thảo luận chi tiết để đưa các ý tưởng này triển khai trên thực tế.

[Xem thêm](#)